

# สนพ.ขยายเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน ปั่นเยาชน นึก คิด-นึกวางแผนรุ่นใหม่ ใส่ใจรักษพลังงาน

สนพ. มอบรางวัลการประกวด “แผนประหยัดพลังงานในชุมชนของเรา” ในโครงการ “Energy Planning Gang” พร้อมทุนการศึกษารวม 170,000 บาท มั่นใจเพิ่มเครือข่ายเยาวชน สานต่อกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงาน

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าจากการที่ สนพ. ได้จัดโครงการ “Energy Planning Gang” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน-อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ทั่วประเทศ จำนวนมาก โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก มีผู้ส่งแผนงานเข้าประกวดมากถึง 267 แผน จาก 157 โรงเรียน และครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีแผนงานผ่านการคัดเลือกจำนวน 52 แผนงาน จาก 49 โรงเรียน และมีสิทธิส่งแผนงานเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศในหัวข้อ “แผนประหยัดพลังงานในชุมชนของเรา”

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 7 แผนงาน ที่เปิดให้นักเรียนได้นำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ (7 ธ.ค.55) โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 40,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 160,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular Vote สำหรับ “แผนประหยัดพลังงานในชุมชนของเรา” ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากประชาชนทั่วประเทศผ่านทางเว็บไซต์ [www.eppo.go.th](http://www.eppo.go.th) จำนวน 1 รางวัล โดยจะได้รับโล่รางวัล “Popular Vote ” และทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท

สำหรับแผนงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 52 แผนงาน สนพ. เล็งเห็นถึงคุณค่าและความตั้งใจของเยาวชนที่ได้คิดและทำขึ้น สนพ.จะรวบรวมนำมาผลิตเป็นหนังสือแผนประหยัดพลังงานโดยเยาวชน จัดส่งให้โรงเรียนที่เข้ารอบกิจกรรมทั้งหมด เพื่อเผยแพร่แนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานของเยาวชนสู่สาธารณะ และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในโรงเรียนและชุมชนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

“รางวัลที่มอบให้กับนักเรียน-อาจารย์ ในครั้งนี้ เปรียบเสมือนกำลังใจ ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนาทางความคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยสานต่อกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถาบันการศึกษามีส่วนสำคัญในการปมเพาะให้เยาวชนได้มีความรู้ ความ

มเข้าใจถึงสถานการณ์พลังงานของประเทศ โดย สนพ. มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยต่อยอดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”ผอ.สนพ. กล่าว